



ข่าวสาร

ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๖๗

ปีการศึกษา ๒๕๕๖

วันจันทร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๖

**เชิญ อาจารย์ผู้สอน เข้าร่วมโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเครื่องมือ
วัดผลการศึกษา และการหาคุณภาพเครื่องมือ” วันพุธที่ ๑๘ และ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖**

คุณภาพการศึกษา นับว่าเป็นหัวใจสำคัญของการจัดการศึกษาในทุกระดับ ทุกสาขาวิชา ซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนึ่งที่มีบ่งชี้ถึงความสำเร็จหรือความล้มเหลวของหน่วยงานหรือองค์กรที่รับผิดชอบด้านการศึกษา ซึ่งคุณภาพของการศึกษานั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายส่วน ทั้งด้านการบริหารจัดการ ด้านครูผู้สอน ด้านเครื่องมือวัดผล และอื่น ๆ ซึ่งปัจจัยทุกอย่างมีส่วนเกี่ยวข้องของสัมพันธ์กัน และจะขาดอย่างใดอย่างหนึ่งไม่ได้ โดยเฉพาะด้านเครื่องมือวัดผลการศึกษา หากขาดคุณภาพ ผลการวัดก็ไม่สามารถเชื่อถือได้ ดังนั้น มหาวิทยาลัยฯ โดยกองบริการการศึกษา จึงได้จัดโครงการ “พัฒนาศักยภาพด้านการสร้างเครื่องมือวัดผลการศึกษา และการหาคุณภาพเครื่องมือ” ในวันพุธที่ ๑๘ และวันพุธที่ ๒๕ กันยายน ๒๕๕๖ เพื่อให้ อาจารย์ผู้สอนทุกคน มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการสร้างเครื่องมือวัดผลทางการศึกษา และวิธีการหาคุณภาพของเครื่องมือ อันจะส่งผลให้ ผลที่ได้จากการวัดหรือผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนมีความเที่ยงตรงและเชื่อถือได้ ซึ่งจะส่งผลต่อคุณภาพของการจัดการศึกษาให้มีคุณภาพต่อไป

ดังนั้น จึงขอให้อาจารย์ที่มีรายชื่อตามคำสั่ง มรพส. ที่ ๙๖๔/๒๕๕๖ ทุกท่าน เข้าร่วมโครงการอบรมฯ ในวันดังกล่าว ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม สิริราชภัฏ มรพส. ส่วนวังจันทน์

**มรพส. จัดงานเทศน์มหาชาติมหาจุลเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา
เชิญ ชวนผู้มีจิตศรัทธาร่วมทำบุญ และสดับรับฟังฯ วันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายนนี้**

ผศ.ดร.สกล เกิดผล รก.รองอธิการบดีฝ่ายกิจการพิเศษ เปิดเผยว่า มหาวิทยาลัยฯ จะดำเนินการจัดโครงการเทศน์มหาชาติมหาจุลเวสสันดรชาดก ๑๓ กัณฑ์ ๑,๐๐๐ พระคาถา ในวันอาทิตย์ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๕๖ ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว แสดงธรรมโดย พระครูกิตติธรรมายุต (โสภาส กิตติปณฺโญ) เจ้าอาวาสวัดกลางจังหวัดอุตรดิตถ์ และพระครูปลัดสิน ฐิริทตฺโต ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดหมอนไม้ จังหวัดอุตรดิตถ์ ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้สนใจ ร่วมสืบทอดประเพณีการเทศน์มหาชาติให้คงอยู่สืบไป อีกทั้งเพื่อจัดหารายได้สมทบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และช่วยเหลือนักศึกษาที่เรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ขยายโอกาสทางการศึกษาของนักศึกษาให้มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น โดยคณะกรรมการได้จัดประชุมเมื่อวันที่ ๑๓ กันยายน ที่ผ่านมา เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานดังกล่าว ดังนั้น จึงขอเชิญชวนผู้บริหาร อาจารย์ พนักงาน เจ้าหน้าที่ นักศึกษา และผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมทำบุญและร่วม โครงการในวันและสถานที่ดังกล่าว

คณะกรรมการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดโครงการ “พัฒนาครูโดยการสร้างระบบพี่เลี้ยง” Coaching and Mentoring



เมื่อวันที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๕๖ ผศ. ดร.พิทักษ์ อยู่มี รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาครูโดยใช้กระบวนการสร้างระบบพี่เลี้ยง (Coaching and Mentoring) ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี ผศ.ดร.ศิริวิมล ใจงาม คณบดีคณะครุศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน โครงการดังกล่าวมีการจัดนิทรรศการสะท้อนผลเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสนทนากลุ่ม ซึ่งดำเนินการตามข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง คณะครุศาสตร์ มรพส. กับสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา ประถมศึกษาพิษณุโลกเขต ๑,๒,๓, และสุโขทัย เขต ๑ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่มุ่งเน้นการพัฒนาครูให้มีทักษะความรู้ด้านการสอนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยการร่วมคิด ร่วมทำ เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน โดยเปิดโอกาสให้ตัวแทนโรงเรียนต่างๆ นำเสนอบทสรุปผลสัมฤทธิ์ในการดำเนินการ ซึ่งโครงการดังกล่าวได้รับความสนใจจากคณะครู ศึกษานิเทศก์ และผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดกว่า ๔๐๐ คน รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อการพัฒนากระบวนการศึกษาต่อไป

กองบริการการศึกษา มรพส. จัดโครงการ “แนะนำน้องจorangรายวิชา” แก่นักศึกษาชั้นปีที่ ๑ เพื่อแนะแนวทางการจorangรายวิชาเรียนและวิชาเลือกเสรี



นางสาวประนอม หา-จริง ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๕๖ กองบริการการศึกษาได้จัดโครงการ “แนะนำน้องจorangรายวิชา” ณ หอประชุมศรีวิจิตรโชติ มรพส. ส่วนทะเลแก้ว โดยมี นางสาวจุฑามาศ ช้-ะพิเชษฐ หัวหน้างานจัดการเรียนการสอน เป็นวิทยากรสร้างความเข้าใจในการลงทะเบียนแผนการเรียน, หลักสูตร, การจorangรายวิชาเรียน, การเลือกรายวิชาเลือกเสรี รวมทั้งแนะแนวทางที่ถูกต้องในการตรวจสอบผลการเรียน, การสำเร็จการศึกษา และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการเรียนการสอน ซึ่งนับว่าเป็นประโยชน์แก่นักศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ รหัส ๕๖ เข้าร่วมรับฟังจำนวนกว่า ๓,๐๐๐ คน

เจ้าของ : งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี / ที่ปรึกษา : ผศ.วราภรณ์ ชีอประดิษฐ์กุล
บรรณาธิการ : วิยะดา สุเมธเทพานันท์ / กองบรรณาธิการ : นิธิศ ประจักษ์ดี, จิรัชยา สูงตรง, อนาวิน เรือนวงศ์